

มหाराชวดี ครั้นเวลาบ่ายเจ้าพนักงานตั้งมายศรี
 ชีพอพรหมณ์: ยิกน่วนเวียนเก็บผลไม้อาหารสุพรรณ
 ยีกร คำว่าเล็กน้อยปะปนแต่เพียงนี้
 (พระนามจากในพระสุพรรณบัตรนี้ มีแจ้งใน
 คำประกาศซึ่งมีต่อไปแล้ว)

ประกาศเตือนกรม

สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
 ด้วงแล้ว ๒๒๖๗ พรรษา บัณฑิตกาลกฤตยวิจิตร
 บุษยามศกาศบัณฑิตกิจดิโสรวาร บริเวทกาลก้า
 ทนค พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาจุฬาลงกรณ์
 พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชดำริว่า
 สม.คทพระเจ้า้องยาเธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่าง
 วงษ กรมหลวงภางพินธุวงษวรเขตต์ เป็นสมเด็จ
 บรมราชโอรสทรงชาติยัก ~~ร่วมพระราชกฤ~~ ไทย
 ประกอบไปด้วยอภัยไชโยช่อตรงตำรงอยู่ในความ
 สัตยสุริยตยตีรวณอ.เพสค สมคทวแก่พระ
 เกียรตยศถานันทรอันสูงศักดิ์ ชัยพระห.ไทย
 จงรักภักดีคือได้ฝ่าลของขลุพระบาท มุงหมาย
 ที่ข้อมกั้นสรรพอบัทวอันตรายที่ปวง อ.จะพึง
 มีมาแก่พระบรมวงษและพระราชอาณาจักร ทรง
 พระอสาท ที่จะก่อสร้างแต่ทั้งนี้แบบอย่างราชการ
 อันเกิดขึ้นใหม่ ซึ่งได้ทรงสำเรจราชการเปนผู้
 บัณฑิตยัญชา ให้เป็นคุณแก่บ้านเมืองเช่นประโยชน์
 แก่คนทั้งปวงทั่วไป โทษฉนั้นพระวิริยะอันแรงกล้า
 เหาพระห.ไทยได้สอดส่อง ในราชกิจอื่น ๆ
 ทั้งปวงทั่วไป ช่วยคำริศหรือทรงในราชการบ้าน
 เมือง อันจะให้ประโยชน์แก่ราชการมั่นคง
 แขงแรงโดยรอบคอบ มิได้ย่อหย่อนแต่ทรงประ
 พฤติกิจอันหม่อมท่ราชการอันผลิตแลชอบ มีได้
 ฤทธิช.จิมาณะแล้วและ ก.ป.ในครทมิ.ราชการอัน

ใดก็ได้ทรงรับจัดการถึงมิใช่ในตำแหน่งที่ทรงรับ
 คับยัญชา ก็ทรงมุ่งหมายสั่งนักที่จะให้ราชการ
 นี้สำเร็จไปได้โดยวิญ.สิ่งทุกอย่างมิให้เสื่อมถวม
 แลมีพระอภัยไชโยช่อตรงตำรงอยู่ในความ
 อย่างปกครองของกร.เสยาม ซึ่งจะจัดการให้
 เปนการมีคุณสมคทวแก่ประเทศบ้านเมือง ตามการ
 ตามสมัย แลมิได้ทรงมีความมุ่งหมายในพระ
 เกียรตยศ ที่จะให้ยิ่งใหญ่อ.ไปด้อย่างหนึ่งอย่างใด
 ใ้กรายบัณฑิตทุกพระกร.ธนาเสต.ความเห็นแลประ
 สงคโดยตรงซึ่งจะใครให้พระราชประเพณีบ้านเมือง
 เป็นไปตามแบบอย่างประเทศทั้งปวง โดยสิ่ง
 สำคัญมิ.นกงยังยืนอยู่ทุกเมื่อมิได้.เขวส. ดิ่งมิ
 ได้ทรงหนักแน่นก่อนพระตำริศนี้ต้องกับกับสมคท
 พระเจ้า้องยาเธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่าง กรมพระ
 จักรพรรดิพงษ์ เปนอันหนึ่งโดยว่าจะเปนการ
 ล้อแหลมชวงได้คนทั้งปวงคิดเห็นการไปต่าง ๆ
 ก็เป็นการค้ำคานอนนิคจากพระประสงค ที่จริงแท้
 ที่ใ้กรายบัณฑิตทุกพระกร.ธนาไว้ช้านานแล้วนั้น มิ
 พระประสงคแต่ก็จะให้ประเพณี ปกครองบ้านเมือง
 เช่นการเรียบร้อยเสมอเหมือนกันกับประเทศทั้งปวง
 ซึ่งจะเป็นเหตุ ได้ทรงสยามเดินไปในความเจริญ
 เสมอ ๆ กับประเทศทั้งปวงฉนั้น เมื่อพระอ.ศ
 ทั้งอยู่ในตำแหน่งอันสูงศักดิ์ แลแล้วแลมีพระตำริศ
 ด้.เอาความ จงรักภักดีแลความเจริญของ
 บ้านเมืองเช่นประมาณอย่างนั้นนี้ ว่าเปนหาขาด
 อย่างยิ่ง ควรจะสรรเสริญได้เปนอนหนักในยัก
 เพราะฉนั้นจึงทรงพระราชดำริว่า ซึ่งสมคท
 พระอนุชาภิยติ ได้ทวงคอยู่ในพระเกียรตยศ
 อันใหญ่ ก็มิชวาเปนเครื่องออกหุนพระบรมคธา
 นุกาพอันยิ่งใหญ่ แลสมคทพระเจ้า้องยาเธอ
 ด้.ได้ทรงประกอบด้วยพระอภัยไชโยช่อ และพระ

อุทิศให้ราชกิจน้อยใหญ่มิได้ย่อหย่อน ส่วนสมเด็จพระ
 พระเจ้าที่นั่งยาเธอเจ้าฟ้าจางกรม มี กรมหลวง
 จิตรพรตพิพัฒน์ ก็ให้ทรงสถาปนาเลื่อนพระ
 เกียรติยศขึ้นเป็น เจ้าฟ้า กรมพระแล้ว . บัณฑิต
 ทรงพระราชดำริห์ เห็นสมควรจะเลื่อนพระเกียรติ
 ยศสมเด็จพระเจ้าที่นั่งยาเธอ พระองค์น้อยให้มี
 พระเกียรติยศยิ่งใหญ่เป็นคู่กัน จะให้เป็นที่อยู่
 ศูนย์พระบรมเสนาฐานาพลปรากฏ พระเกียรติ
 ศูนย์พิเสด ให้แพร่หลายอยู่ในแผ่นดินสืบ
 ไปภายหน้า ตามสมควรแก่พระอิริยาไครย ซึ่งทรง
 เสด็จพระหฤทัยนั้น จึงมีพระบรมราชโองการ
 มาวพระบัลลังก์สูงสง่า ท้าวคัสให้เสด็จสม
 เสด็จพระเจ้าที่นั่งยาเธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่าง
 วรณ กรมหลวงภาณุพันธุวงษวรเทศ ขึ้นเป็น
 สมเด็จพระเจ้าที่นั่งยาเธอ เจ้าฟ้าต่างกรม
 ตำแหน่งใหญ่ในชั้นเจ้าฟ้าต่างกรม มีพระนาม
 ทานจารึกในพระสุพรรณบัฏว่า สมเด็จพระเจ้า
 ที่นั่งยาเธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวรณ กรมพระ
 ภาณุพันธุวงษวรเทศ พิเสดขัตติยศักดิ์อรรค
 ชูคุณชาติ บรมนาถวิภาจโศภนราชวิบุลยศิริ
 จาริราชารัตน์ มหีนคมหาสาทระ พริยพหลกล
 ปะสิททิ อเนกพิศุคุณกรสรนทรกรรมพิภักษ
 อรรคมหิไพรวริยาไครย ศรีรัตนไตรยสวณชาภา
 ฤกษ์เดชาภพพิตร โสณราม ทรงศัก
 ๕๐๐๐๐ ตามพระราชกำหนดอย่างสมเด็จ
 พระเจ้าที่นั่งยาเธอ เจ้าฟ้าต่างกรม ให้ทรงเจริญ
 พระชนมายุพรรณศุขพลปฏิภาม คุณสารสัม
 มัตติสรพศิริสวัสดิพิพัฒน์มงคล วิบุลยคุณผล
 สกลเกียรติยศอิริยศักดิ์ เศษฐานาภพไพวาร
 ทุกประการ รัชมรรชถาวรณฉงพระเศษพระคุณ
 โดยสมควรแก่ความ เปนให้พระบรมราชตระกูล

อันสุจริต ในพระบรมราชวชนนี้ ขอให้พระเกียรติ
 ศูนย์ศุขยศปรากฏสืบไปสืบกาลนาน
 ให้ทรงเลื่อน เจ้ากรม เช่นพระภาณุพันธุวงษ
 วรเทศ ถึงศักดิ์ ๔๐๐
 ให้ทรงเลื่อน ปลัดกรม เช่นหลวงภูเขคร
 บริบาล ถึงศักดิ์ ๖๐๐
 ให้ทรงเลื่อน สมุหยาตรา เช่นขุนประมาณ
 ประชุมชน ถึงศักดิ์ ๘๐๐
 ให้ผู้ที่ได้รับตำแหน่งทั้ง ๓ นี้ ทำราชการ
 ในหลวงมดในกรม ตามอย่างธรรมเนียม เจ้ากรม
 ปลัดกรม สมุหยาตรา ในเจ้าฟ้าต่างกรมสืบไป
 ให้มีความศุขสวัสดิเจริญเทอญ

หมายทำกระจากันเทศ

ด้วย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชพระ
 บรมราชโองการไล่เกล้า . ทรงพระกรุณาโปรด
 เกล้า . สั่งว่า ในเดือน ๘ ปีเถาะสัปตศก
 นี้จะมีกำหนด เช่นวันซึ่งพระบาทสมเด็จพระ
 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จทรงศิริ
 ราชสมยทิ มาโดยความผดุงศิริสวัสดิ์ เสด
 เสด็จถึงวันเดือนนี้เท่าไร ก็รับกาล ซึ่งพระบาท
 สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จท
 รงศิริราชสมยทิ จึงทรงพระกรุณาถึงพระเศษ
 พระคุณสมเด็จพระบรมชนกนารถ จึงทรงพระ
 ราชดำริจะทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เป็นการ
 นถองพระเศษพระคุณส่วนหนึ่ง และทรงบำ
 เพ็ญพระราชกุศลเป็นการสมโภช . ศิริราชสมยทิ
 ส่วนหนึ่ง เพื่อเป็นกุศลศิริสวัสดิ์มงคลสืบไป
 ทรงพระราชดำริจะให้มีพระบรมเทศนา ๓๖
 กัณฑ์ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า . ให้ภณฑ
 ขอนรฆพระบรมวงษาวงษ แลเจ้าภูดถองขลุ